

trực thuộc phối hợp thi hành. Đề nghị Tổng Công đoàn Việt-nam có chỉ thị cho công đoàn ngành dọc và các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, đồng viên công nhân, viên chức thực hiện tốt công tác làm sổ lao động.

Thông tư này bãi bỏ thông tư số 10-LĐ/TT ngày 16-5-1960, thông tư số 13-LĐ/TT ngày 1-7-1961 và các văn bản hướng dẫn cấp sổ lao động trước đây của Bộ Lao động.

Hà-nội, ngày 28 tháng 2 năm 1975

K.T. Bộ trưởng Bộ Lao động

Thủ trưởng

LÊ CHÂN PHƯƠNG

THÔNG TƯ số 15-LĐ/TT ngày 17-4-1975
hướng dẫn thi hành phụ cấp lương
cho công nhân, viên chức trong
ngành sản xuất muối.

Đề đồng viên khuyến khích phong trào thi đua lao động sản xuất và tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1975 của ngành sản xuất muối; Căn cứ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 1178-VP11 ngày 5-4-1975) và tinh thần nghị quyết số 137-CP ngày 6-6-1974 của Hội đồng Chính phủ về công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi tập thể trong hai năm 1974 — 1975; Bộ Lao động quy định và hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp lương cho một số đối tượng công nhân, viên chức trong ngành sản xuất muối như sau:

1. Đặt khoản phụ cấp 8% lương cấp bậc hoặc lương chức vụ cho công nhân, viên chức làm những công việc sau đây:

- Sản xuất muối phơi và muối nấu,
- Làm và sửa chữa nền trệt muối,
- Vận hành máy bơm nước mặn lên đồng muối và sửa chữa máy bơm nước ngay trên đồng muối,
- Đội trưởng, đội phó, kỹ thuật viên của các đội sản xuất muối.

Ngoài ra, đề đảm bảo thu hoạch muối kịp thời chống thất thu trong những trường hợp khẩn trương (mưa, bão, lụt...) những công nhân viên chức của xí nghiệp khi được huy động ra đồng trực tiếp làm những công việc như công nhân sản xuất muối, làm và sửa chữa nền trệt muối.

2. Khoản phụ cấp này chỉ được tính những ngày trực tiếp ra làm việc ngoài đồng muối và được tính vào đơn giá nếu trả lương theo sản phẩm. Những ngày làm việc tại văn phòng, nhà xưởng, những ngày đi làm công việc khác và tất cả những trường hợp ngừng việc, nghỉ việc vì bất cứ lý do nào đều không được phụ cấp.

Nơi nào đã vận dụng phụ cấp công trường 10% cho công nhân làm và sửa chữa nền trệt muối thì phải bãi bỏ và thi hành thống nhất theo thông tư này.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 1-5-1975. Căn cứ vào những quy định trong thông tư này, Bộ Lương thực và thực phẩm hướng dẫn thực hiện ở các đơn vị cơ sở thuộc quyền.

Những cán bộ thi hành sai thông tư này, gây tổn thất công quỹ của Nhà nước đều bị xử lý theo tinh thần nghị quyết 228 của Bộ Chính trị và điều 12 của Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa công bố ngày 23-10-1970.

Hà-nội, ngày 17 tháng 4 năm 1975

Bộ trưởng Bộ Lao động
NGUYỄN THỌ CHÂN

THÔNG TƯ số 16-LĐ/TT ngày 17-4-1975
hướng dẫn thi hành phụ cấp lương
cho công nhân, viên chức ngành địa
chất.

Căn cứ tinh thần nghị quyết số 137-CP ngày 6-6-1974 của Hội đồng Chính phủ về công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi tập thể trong hai năm 1974 — 1975; đề thi hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đặt khoản phụ cấp cho ngành địa chất (công văn số 1178-VP11 ngày 5-4-1975) nhằm đồng viên khuyến khích phong trào thi đua lao động sản xuất và tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1975 của ngành địa chất.

Bộ Lao động quy định và hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp lương cho một số công nhân, viên chức trong ngành địa chất như sau:

1. Trước hết, phải chú trọng tăng cường quản lý đề sử dụng tốt lao động trên cơ sở xây dựng hoặc điều chỉnh lại định mức lao động hợp lý; chấn chỉnh và mở rộng chế độ tiền lương trả theo sản phẩm, nghiên cứu áp dụng các chế độ